



ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๘

ถึง สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยนำแนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือศูนย์” ตามหลัก ๓Rs คือ Reduce หรือ การลดปริมาณขยะ Reuse หรือ การใช้ซ้ำ และ Recycle หรือ การนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ การจัดการกลางทาง โดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการขยะปลายทางคือการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

จังหวัดสกลนคร จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๔ กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้มอบหมายให้นายสายชล เหล่าภักดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ โทร ๐๘๖ ๒๓๖ ๓๘๙๓ และนางสาวมลฤดี วงษ์รัตนะ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม โทร ๐๙๓ ๓๕๔๘๔๘๖ เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ ผลการรับสมัครเป็นประการใด ขอได้โปรดสำเนาใบสมัครให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสกลนครทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับเทศบาลนครสกลนคร ขอให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐๔๒ ๗๑๖ ๔๘๒

ผู้ประสานงาน นายธีระพงษ์ ผิวเงิน โทร. ๐๘๒ ๕๔๑ ๙๕๖๙

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

<input type="radio"/> งบประมาณ	<input type="radio"/> กลุ่มงานกฎหมาย
<input type="radio"/> กลุ่มงานมาตรฐานฯ	<input type="radio"/> กลุ่มงานการเงินฯ
<input checked="" type="radio"/> กลุ่มงานส่งเสริมฯ	



สำนักงานส่งเสริมการค้าในจังหวัดสงขลา
เลขที่ใบ 8566
วันที่ 30 พ.ย. 2563
เขต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
ศูนย์ราชการจังหวัด ๔๗๐๐๐

ที่ สน ๐๐๑๔.๒/๑๔๕๗

๓

๗๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๔

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการชุมชนปลอดขยะ จำนวน ๑ ชุด
๒. ใบสมัครชุมชนปลอดขยะ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยนำแนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือศูนย์” ตามหลัก ๓Rs คือ Reduce หรือ การลดปริมาณขยะ Reuse หรือ การใช้ซ้ำ และ Recycle หรือ การนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการขยะปลายทางคือการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๔ กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการชุมชนปลอดขยะ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และใบสมัครชุมชนปลอดขยะ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และสามารถดาวโหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR code ที่ปรากฏด้านล่างหนังสือนี้ สำนักงานฯ มอบหมายให้นายสายชล เหล่าภักดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ๐๘๖ ๒๓๖ ๓๔๘๓ และนางสาวมลฤดี วงษ์รัตนะ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ๐๘๓ ๓๕๔๔๘๖ เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ ผลการรับสมัครเป็นประการใด ขอให้โปรดสำเนาใบสมัครให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย ศิริคุณ)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๓๔๓๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”